



Thông báo từ Hội liên minh chủ tịch hội đồng dân phố
thành phố Fujimi – Thành phố Fujimi

Bạn cũng tham gia vào hội dân phố nhé

Hội dân phố thực hiện các hoạt động tự nguyện như sau để khuyến khích người dân trong thành phố gặp gỡ nói chuyện, giúp đỡ nhau, tăng cường giao lưu, tiến tới tạo ra thành phố đáng sống và trù phú.

★Tiếp đến tạo ra một thành phố an toàn an tâm đề phòng khi cần thiết.

Ví dụ như...diễn tập phòng cháy chữa cháy, tuần tra an ninh tự nguyện, quản lý đèn an ninh, hay hoạt động bảo vệ trẻ em khi đến trường hoặc tan trường...

★Tăng cường nâng cao môi trường sống trong toàn khu vực

Ví dụ như...thu gom rác tài nguyên, hoạt động tạo mỹ quan trong khu vực, quản lý các bồn hoa ở công viên...

★Giao lưu vượt qua khoảng cách thế hệ, tăng cường tính thân mật

Ví dụ như ...lễ hội ở khu vực, hội thao trong khu vực, hội người già, salon cho người cao tuổi, hoạt động nuôi dạy trẻ vị thành niên lành mạnh.

★Cung cấp các loại thông tin đến khu vực

★Hợp tác trong các hoạt động thu quỹ



Hãy liên hệ với ban cán sự hội dân phố về việc tham gia vào hội

Thông tin chi tiết Ban xúc tiến hợp tác lao động Ủy ban thành phố Fujimi (Ủy ban thành phố lầu 2)

(Số điện thoại 049-252-7121)

Có thể xác nhận thông tin liên lạc để tham gia và hội dân phố của bạn tại trang

Web thành phố Fujimi

<Cách thức tìm kiếm trang web thành phố>

Vào trang chủ thành phố Fujimi → 「sinh sống-thủ tục」 → 「cư dân khu vực và hội dân phố」

→ 「hội dân phố và cư dân khu vực」



Quét mã QR tại đây





Giới thiệu hoạt động chính của Hội dân phố

Nói chuyện với nhau và hội họp



Lễ hội trong khu vực
Hội thi giã bánh giày Mochitsuki
Hội thao khu vực



Sức mạnh của hội dân phố chính là sức mạnh của khu vực

Diễn tập phòng cháy chữa cháy



Hoạt động bảo vệ trẻ khi đến trường và tan trường



Hội người già khu vực



Hoạt động mỹ quan môi trường



Hội dân phố nào cũng có vẻ thật sôi nổi và vui vẻ nhỉ!



Trong trường hợp cần thiết thì nơi có thể nhờ cậy được đó là hội dân phố!

Hội dân phố là nền tảng quan trọng trong việc giúp đỡ và hỗ trợ lẫn nhau ở khu vực. Chúng tôi cần sự giúp sức của bạn để tạo ra một khu vực sinh sống, nơi mọi người tham gia, cùng giúp đỡ nhau và phát triển. Hãy cùng nhau mở rộng vòng tròn kết nối cộng đồng dân sinh được tạo ra thông qua hoạt động sinh hoạt trong đời sống thường ngày.

Hội liên minh chủ tịch hội đồng dân phố thành phố Fujimi – Thành phố Fujimi